

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6
HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026**

Căn cứ Thông báo số 84/TB-TTHĐND ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, cụ thể như sau:

I. Kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

1.Xã Pờ Ê

- (H180) Cử tri A Ban - công chức xã Pờ Ê: Hiện nay, Trụ sở làm việc cũ của xã đã xuống cấp, vào mùa mưa nhà bị dột, thấm nước, gây khó khăn trong quá trình làm việc, đề nghị cấp có thẩm quyền sớm đầu tư, sửa chữa lại để khỏi Mặt trận, đoàn thể xã có nơi làm việc đảm bảo

- (H181) Cử tri A Theo - thôn Vi Koa xã Pờ Ê: Trong thời gian qua, nhà nước đã quan tâm đầu tư cho Nhân dân các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, đường đi khu sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều đường đi khu sản xuất, thủy lợi, nước sinh hoạt chưa được đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung vào đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để đầu tư phục vụ nhu cầu sản xuất và vận chuyển nông sản cho Nhân dân.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng huyện xem xét, thông qua và phân bổ chi tiết cho các danh mục dự án. Nhu cầu đầu tư các dự án ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn, Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, ghi nhận và sẽ xem xét bố trí vốn triển khai thực hiện khi đảm bảo cân đối nguồn và khả năng bố trí kinh phí; đồng thời sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp đăng ký đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

- (H199) Cử tri A Ban - công chức xã Pờ Ê: Hiện nay, có một số bệnh nhân khi đi khám tại Trung tâm y tế huyện, có nguyện vọng muốn chuyển viện xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum khám nhưng Trung tâm y tế huyện không làm thủ tục cho bệnh nhân chuyển viện, đề nghị cấp có thẩm quyền xem

xét chỉ đạo trung tâm y tế huyện tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân chuyển viện khi có yêu cầu.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau:

Căn cứ Công văn số 1685/KCB-QLCL&CDT ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Cục quản lý khám, chữa bệnh về việc thực hiện đúng các quy định chuyển tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong khám bệnh, chữa bệnh. Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện luôn tạo điều kiện cho bệnh nhân xin giấy giới thiệu hoặc chuyển tuyến khi có nhu cầu đăng ký tuyến trên để theo dõi, điều trị; thực hiện đúng các quy định chuyên môn về chuyển tuyến, không giữ người bệnh khi vượt quá khả năng chuyên môn và năng lực xử lý ca bệnh; luôn cải cách thủ tục hành chính trong công tác khám chữa bệnh, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển tuyến, chuyển viện, không gây khó khăn cho người bệnh trong việc cấp giấy chuyển tuyến. Trong năm 2023 đã giới thiệu và chuyển tuyến: 824 ca và 5 tháng 2024: 378 ca.

- (H200) Cử tri A Định - thôn Vi Ô Lắc xã Pờ Ê: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã tập trung giải quyết chế độ cho các đối tượng tham gia thanh niên xung phong, thanh niên hỏa tuyến, tham gia phục vụ chiến tranh biên giới..., theo quy định các đối tượng trên được hỗ trợ bảo hiểm y tế, tuy nhiên nhiều đối tượng đã không còn giữ quyết định hưởng chế độ nên không đủ điều kiện để làm thẻ bảo hiểm y tế; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp lại Quyết định hưởng chế độ để những cá nhân có đủ điều kiện được làm lại thẻ bảo hiểm y tế.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau:

- Đối với Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế: có 08 đối tượng cần phải giải quyết, hiện đã giải quyết cho 07 đối tượng (A Ro, A Nhun, Y Hrét, A Nhiếp, Y Ríu, Y Dênh, Y Đớ); còn 01 đối tượng (Y Dích) không có trong danh sách của Huyện đội.

- Đối với Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 về một số chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước: có 27 đối tượng đề nghị cấp lại quyết định, hiện nay Ủy ban nhân dân xã Pờ Ê đang phối hợp với Huyện đội xin cấp thẩm quyền của Quân khu 5 sao lại quyết định để UBND xã làm hồ sơ, chế độ cho các đối tượng hưởng theo quy định.

- Đối với Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc: có 04 đối tượng (A Ngấu, A Rẻ, A Rót và Đinh

Quang Đầu) đề nghị cấp lại quyết định, hiện nay Ủy ban nhân dân xã Pờ Ê đang phối hợp với Huyện đội xin cấp thẩm quyền của Quân khu 5 sao lại quyết định đề UBND xã làm hồ sơ, chế độ cho các đối tượng hưởng theo quy định.

- (H182) **Cử tri thôn Vi Ô Lắc xã Pờ Ê: Năm 2022, khi triển khai phát tuyến làm đường ống thủy điện Nước Long 1 trong khu vực rừng do thôn quản lý, nhân dân trong thôn đã góp vốn, công để tiến hành mua giống cây keo và bỏ công trồng lại diện tích bị phá khi nhà nước chưa có quyết định giao đất, khi được nhà nước giao đất thì Công ty thủy điện Đức Bảo đã thi công theo dọc tuyến đường ống mà dân trong thôn đã trồng. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ lại cho thôn tiền mua giống cây và ngày công dân trồng (ý kiến lần 2).**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Ngày 27 tháng 12 năm 2023, Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đức Bảo đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Pờ Ê chi trả hỗ trợ cho Cộng đồng thôn Vi Ô Lắc với số tiền 20.000.000 đồng để mua giống cây trồng lại.

2. Xã Đăk Tăng

- (H192) **Cử tri Y Phiếu, thôn Rô Xia xã Đăk Tăng: Đề nghị cấp trên nghiên cứu đầu tư xây dựng lại mới Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã Đăk Tăng được khàng trang hơn. Theo tôi được biết, Trụ sở hiện nay đang làm việc được xây dựng từ năm 2005, đến nay có một số điểm tương đối xuống cấp; hiện tại xã Đăk Tăng đã được công nhận đạt xã Nông thôn mới nhưng trụ sở làm việc vẫn thuộc nhà cấp 4.**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng huyện xem xét, thông qua và phân bổ chi tiết cho các danh mục dự án. Trước mắt trong năm 2025 huyện sẽ cân đối, bố trí kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Đăk Tăng triển khai thực hiện sửa chữa Trụ sở để đáp ứng nhu cầu làm việc cũng như tạo cảnh quan khuôn viên trụ sở UBND xã; đồng thời sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã rà soát, tổng hợp đăng ký đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

- (H191) **Cử tri A Thing, thôn Rô Xia xã Đăk Tăng: Đề nghị nhà nước đầu tư làm lại đoạn đường từ tỉnh lộ 676, ngã 3 Đăk Ring đến xã Măng Bút vì hiện nay bị hư hỏng nặng, rất khó đi.**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Tuyến đường từ Tỉnh lộ 676 (ngã ba Vi Xây) đi Ủy ban nhân dân xã Măng Bút đã được điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về Sở Giao thông vận tải quản lý, khai thác sử dụng. Năm 2023, đơn vị quản lý đường bộ đã tiến hành sửa chữa đoạn đường láng nhựa với chiều dài khoảng 300m (đoạn đây *tuyến giáp ngã ba Vi Xây*); Năm 2024, đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục sửa chữa

mặt đường, đắp lề gia cố các đoạn mặt đường bê tông bị xói lở, hư hỏng nặng để đảm bảo giao thông được thông suốt.

Vì đây là tuyến đường đã được bàn giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý, kinh phí sửa chữa lớn, tuy nhiên nguồn để duy tu hàng năm ít. Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục kiến nghị với Sở Giao thông vận tải tỉnh có kế hoạch sửa chữa để phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con nhân dân.

- (H193) Cử tri A Cương, thôn Vi Rơ Ngheo xã Đăk Tăng: Đề nghị lập hồ sơ để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân (nhiều diện tích đã được đo đạc năm 2017 nhưng chưa cấp giấy).

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Trong thời gian qua, nhu cầu đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân cao, kinh phí đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn hạn hẹp, thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để đăng ký nhu cầu sử dụng một phần kinh phí từ nguồn thu 10% tiền sử dụng đất để tiếp tục phục vụ đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn. Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung kinh phí, Ủy ban nhân dân huyện sẽ triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đúng theo quy định.

- (H189) Cử tri A Bình thôn Vi Rìng xã Đăk Tăng: Đề nghị tỉnh có cách tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện cho người dân quanh khu vực lòng hồ được thuận lợi trong việc đánh bắt, nuôi thủy sản và phát triển du lịch để tạo việc làm cho người dân thu nhập. Trước đây, Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum nói lấy đất của dân sau này dân sẽ được chuyển đổi nghề nghiệp như nuôi trồng đánh bắt thủy sản, phát triển du lịch. Nhưng hiện nay các cơ quan cấp trên liên tục ra văn bản cấm không được đi thuyền đánh bắt cá, không cho chở khách du lịch (vì người dân không có giấy phép kinh doanh, không có chứng chỉ lái thuyền...).

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau:

- Đối với nội dung: Đề nghị tỉnh có cách tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện cho người dân quanh khu vực lòng hồ được thuận lợi trong việc đánh bắt, nuôi thủy sản và phát triển du lịch để tạo việc làm cho người dân thu nhập, tại Công văn số 241/CV-PNN ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chuyển Văn bản số 3229/SNN-CCNTY ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc hướng dẫn điều kiện, quy trình thủ tục nuôi cá lồng, bè tại các lòng hồ các công trình thủy điện, thủy lợi về cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham khảo. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn cho các hộ dân làm hồ sơ đề nghị nhu cầu về việc đánh bắt, nuôi thủy sản để tạo việc làm cho người dân thu nhập theo đúng

hướng dẫn quy định. Hồ sơ hoàn thiện gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thẩm định và hỗ trợ các bước tiếp theo.

- Đối với nội dung: Trước đây, Công ty thủy điện Thượng Kon Tum nói lấy đất của dân sau này dân sẽ được chuyển đổi nghề nghiệp như nuôi trồng đánh bắt thủy sản, phát triển du lịch nhưng hiện nay các cơ quan cấp trên liên tục ban hành văn bản cấm không được đi thuyền đánh bắt cá, không cho chở khách du lịch.

Việc khai thác các hoạt động trên lòng hồ như nuôi trồng đánh bắt thủy sản, phát triển du lịch liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau và mang chất nguy hiểm liên quan đến tính mạng con người. Do đó, việc khai thác các hoạt động trên phạm vi lòng hồ cần phải được cho phép của cơ quan chức năng như thuê đất mặt nước; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; người điều khiển phương tiện thủy nội địa phải có giấy chứng nhận về chuyên môn... Tuy nhiên, qua kiểm tra hầu hết các hộ dân chưa đáp ứng các quy định nên cơ quan chức năng chưa cho phép việc khai thác các hoạt động trong phạm vi lòng hồ. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, điều chỉnh diện tích đất lòng hồ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê để làm cơ sở cho việc thuê đất mặt nước chuyên dùng. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục để công bố luồng tuyến vận tải để người dân đi thuyền đánh bắt cá và chở khách du lịch trong phạm vi lòng hồ. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn nhân dân chủ động đăng ký, đăng kiểm phương tiện; tham gia đào tạo để được cấp chứng chỉ điều kiện phương tiện đường thủy để đảm bảo các điều kiện khi tham gia các hoạt động trong khu vực lòng hồ.

Hiện tại, trên địa bàn huyện chưa quy hoạch và khảo sát xác định chính xác vị trí đầu tư bến thủy nội địa, chưa có công bố luồng tuyến vận tải nên chưa đủ điều kiện để người dân đi thuyền đánh bắt cá và chở khách du lịch trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa.

- Trường hợp, người dân có sử dụng phương tiện thủy nội địa thì phải thực hiện xin phép của cơ quan quản lý nhà nước đối với "*Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ*" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

- Khi sử dụng phương tiện thủy nội địa: Phải thực hiện đăng ký, đăng kiểm theo từng loại phương tiện quy định đối với trường hợp bắt buộc phải đăng ký, đăng kiểm và người điều khiển phương tiện thủy nội địa phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, loại phương tiện (Theo quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2014 của

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).

- Đối với trường hợp sử dụng phương tiện thủy nội địa để vận tải hành khách có thu cước phí vận tải (kinh doanh vận tải đường thủy) thì đơn vị vận tải phải đảm bảo điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2018.

- Trường hợp khai thác sử dụng mặt nước là lòng hồ thủy điện phải căn cứ vào khoản 39 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện, hồ thủy lợi như sau:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho thuê đất có mặt nước là hồ thủy điện, thủy lợi để kết hợp sử dụng với mục đích phi nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản theo thẩm quyền quy định tại Điều 59 của Luật đất đai.

+ Việc khai thác, sử dụng đất có mặt nước là hồ thủy điện, thủy lợi vào mục đích phi nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản phải bảo đảm không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng chủ yếu đã được xác định và phải tuân theo quy định của các pháp luật khác có liên quan.

+ Thời hạn cho thuê đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện, hồ thủy lợi do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất quyết định nhưng không quá 50 năm.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk Tăng báo đề cử tri biết.

- (H190) Cử tri A Hương, thôn Đăk Tăng xã Đăk Tăng: Đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm công tác cấp đất sản xuất cho người dân thuộc diện tái định canh, hiện nay vẫn chưa hoàn thành, một số hộ chưa giao nhận đất, một số hộ đã nhận đất nhưng chưa giám canh tác do diện tích được giao nằm trên đất do hộ dân khác trồng lán trước đây chưa được nhận hỗ trợ về hoa màu.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và bàn giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông để thực hiện dự án thành phần di dân, tái định canh, định cư dự án thủy điện Thượng Kon Tum. Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Ủy ban

nhân dân huyện đã có Văn bản số 2424/UBND-VP về việc bàn giao đất nương rẫy cho các hộ tái định cư thôn Đăk Tăng, xã Đăk Tăng bị ảnh hưởng dự án thủy điện Kon Tum.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Tăng tiến hành cấp đất sản xuất nương rẫy cho 63/66 hộ gia đình thôn Đăk Tăng, hoàn thành trong tháng 12 năm 2022, đến nay còn lại 03 hộ (*A Lang, A Don, Y Buôn*) chưa nhận đất với lý do hộ *A Lang* không cho 02 hộ (*A Don, Y Buôn*) nhận đất (*hộ gia đình ông A Lang lấn chiếm đất để canh tác nhưng đòi yêu cầu bồi thường, hỗ trợ tài sản là không đúng quy định, nên ông A Lang không cho 2 hộ trên canh tác trên đất của mình đã lấn chiếm canh tác*). Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Tăng tuyên truyền, giải thích, vận động hộ gia đình ông *A Lang* trao trả lại đất để cấp đất nương rẫy cho 02 hộ (*A Don, Y Buôn*); Diện tích đất cấp cho 03 hộ (*A Lang, A Don, Y Buôn*) đã được thu hồi, chuyển đổi và nộp tiền trồng rừng thay thế để đảm bảo cấp đất nương rẫy cho 03 hộ trên.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk Tăng tiếp tục vận động, đề nghị hộ gia đình *A Lang* sớm trả lại đất đã lấn chiếm để Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiếp tục cấp đất cho 03 hộ (*A Lang, A Don, Y Buôn*).

- (H193) Cử tri A Cương, thôn Vi Rơ Ngeho xã Đăk Tăng đề nghị nhà nước xem xét xác định rõ ranh giới và bóc tách diện tích đất mà người dân đã canh tác sản xuất từ lâu ra khỏi đất lâm nghiệp để giao người dân quản lý.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Trong thời gian qua, nhu cầu đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân cao, kinh phí đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn hạn hẹp, thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để đăng ký nhu cầu sử dụng một phần kinh phí từ nguồn thu 10% tiền sử dụng đất để tiếp tục phục vụ đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn. Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung kinh phí, Ủy ban nhân dân huyện sẽ triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đúng theo quy định.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã đang tổ chức xét duyệt các hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề án đo đạc tổng thể theo Quyết định 315/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh, vì vậy đề nghị cử tri phối hợp với UBND xã để thống kê cụ thể khối lượng diện tích, số thửa đã đo đạc đảm bảo đủ điều kiện để xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk Tăng phối hợp với cơ quan, đơn vị có chức năng, thẩm quyền để giải quyết và trả lời cho cử tri được biết.

3. Xã Măng Cành

- (H187) **Cử tri các thôn trên địa bàn xã Măng Cành: Đề nghị nhà nước quan tâm đến xã Măng Cành đã được công nhận xã Nông thôn mới nên các nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chưa đáp ứng so với nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng (Đường giao thông, cầu treo, kênh mương, thủy lợi...) Đề nghị cấp trên ưu tiên bố trí thêm các nguồn khác cho xã.**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Trong giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung, ưu tiên bố trí nguồn lực để xã Măng Cành triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu nhằm đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; qua đó xã Măng Cành đã về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2020. Mặc khác, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng huyện xem xét, thông qua và phân bổ chi tiết cho các danh mục dự án. Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, ghi nhận trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 sẽ chỉ đạo các ngành rà soát, phân bổ nguồn lực đảm bảo theo tiêu chí, định mức phân bổ cho các địa phương theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh đảm bảo theo quy định; đồng thời tập trung ưu tiên bố trí thêm nguồn vốn ngân sách huyện để từng bước đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các địa phương trên địa bàn huyện.

- (H187) **Cử tri các thôn trên địa bàn xã Măng Cành: Đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp các tuyến đường nội thôn vì trước đây đầu tư kích thước nhỏ hẹp gây khó khăn khi hai xe vượt nhau cũng như vận chuyển nông sản.**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân xã Măng Cành chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tổ chức đánh giá hiện trạng các tuyến đường nội thôn của xã và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện lộ trình đầu tư, nâng cấp theo quy định.

- (H188) **Cử tri các thôn, Kon Du, Măng Pành, Kon Năng và Trường Tiểu học xã Măng Cành: Đề nghị nhà nước đầu tư trạm hạ thế đường dây điện đến gần nhà vì hiện tại các hộ kéo đường dây điện từ công tơ về nhà quá xa không đảm bảo an toàn và thường xuyên mất điện.**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Hiện nay, nguồn vốn Tổng công ty Điện lực miền Trung cấp cho các công trình đầu tư xây dựng có hạn. Vì vậy hiện nay không có kinh phí để đầu tư xây dựng mở rộng đường dây hạ thế đến các cụm, hộ dân cư đã có điện. Trước mắt, Điện lực Kon Plong rất mong nhận được sự phối hợp của cử tri trong việc đảm bảo an toàn đường dây hạ thế sau công tơ.

Đường dây hạ thế sau công tơ là tài sản và thuộc quản lý của khách hàng. Để đảm bảo an toàn, đề nghị cử tri trồng thêm cột để nâng cao đường dây, thay các cột gỗ mục, gãy bằng cột thép, bê tông hoặc cột gỗ, bọc cách điện các mối nối và thay

các đoạn dây không đảm bảo, Điện lực sẽ hỗ trợ nhân viên hướng dẫn thực hiện để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện (*Liên hệ số điện thoại 1900.1909 hoặc 0967.567.307 để được hướng dẫn*). Trong thời gian đến, Điện lực Kon Plông sẽ lập phương án đầu tư mở rộng lưới điện trình cấp trên xem xét, nếu được phê duyệt nguồn vốn sẽ thực hiện đầu tư xây dựng.

4. Xã Ngọc Tem

- (H203) **Cử tri: Y Mũi Thôn Điek Kua xã Ngọc Tem: Đề nghị hỗ trợ kinh phí để làm lại Nhà văn hóa thôn, hiện nay nhà văn hóa đã xuống cấp không đảm bảo cho người dân sinh hoạt.**

- (H204) **Cử tri: Đinh Văn Xanh Thôn Điek Lò: Đề nghị Nhà nước hỗ trợ cho các thôn về âm ly, loa và tivi cho nhà văn hóa các thôn để phục vụ bà con sinh hoạt.**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Việc đầu tư các thiết chế văn hoá cơ sở luôn được quan tâm thực hiện, trong thời gian qua đã dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ các địa phương đầu tư nhà văn hoá, sân thể thao; trong đó: (1) năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã phân bổ từ nguồn cân đối ngân sách huyện 3.240 triệu đồng (*360 triệu đồng/xã*) để hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện duy tu, sửa chữa nhà văn hóa và khu thể thao; nguồn chương trình mục tiêu quốc gia bố trí vốn đầu tư cho Phòng Văn hoá thông tin 1.507 triệu đồng; vốn sự nghiệp bố trí cho các xã, thị trấn 1.146 triệu đồng để duy tu sửa chữa các thiết chế văn hoá cơ sở; (2) năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã phân bổ từ nguồn cân đối ngân sách huyện 2.700 triệu đồng (*300 triệu đồng/xã*) để hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện chỉnh trang nhà văn hóa thôn (sửa chữa, nhà vệ sinh, hàng rào...), vốn sự nghiệp bố trí cho các xã, thị trấn 6.936 triệu đồng để duy tu sửa chữa các thiết chế văn hoá cơ sở; đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát nhu cầu đầu tư, sửa chữa, khẩn trương triển khai thực hiện; đồng thời vận động nhân dân tham gia thực hiện, tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả, hạn chế các công trình xuống cấp, hư hỏng.

- (H196) **Cử tri: A Tốc, thôn Điek Pét xã Ngọc Tem: Đại diện các thôn Khu vực 3 đề nghị Nhà nước nâng cấp lại đường từ ngã ba Trường Sơn Đông vào các thôn Khu vực 3 vì hiện nay một số đoạn đã xuống cấp rất khó cho xe vận chuyển nông sản và bà con đi lại.**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Ngày 10 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Tem đã rà soát và đăng ký công trình nâng cấp, sửa chữa Đường từ ngã ba Măng Lố đi Măng Nách vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã. Qua rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí hết cho các nhiệm vụ, dự án. Hiện nay, chưa cân đối được nguồn đề nghị xã rà soát, đăng ký bổ sung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

- (H197) **Cử tri: Y Mũi Thôn Điek Kua: Đề nghị Nhà nước quan tâm và sớm có chủ trương di dời các hộ dân nhóm 1 (47 hộ) xuống ở gần đường chính nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản khi có mùa mưa bão lớn (ý kiến lần 2).**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND xã Ngọc Tem phối hợp các đơn vị liên quan để đăng ký nguồn vốn triển khai thực hiện nhưng đến nay chưa có nguồn vốn bố trí nên chưa triển khai được, dự án sẽ đưa vào bố trí đầu tư công năm 2026 - 2030.

5. Xã Hiếu

- (H186) **Cử tri Đoàn Xuân Thuy xã Hiếu (Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học xã Hiếu) ý kiến: Điểm trường chính và khu bán trú của Trường nằm sát Quốc lộ 24, khu vực bị khuất tầm nhìn, nguy cơ xảy ra tai nạn cho học sinh khi di chuyển giữa khu học tập và khu bán trú. Đề nghị cấp trên có phương án làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo tốc độ trên đường để đảm bảo an toàn cho học sinh khi di chuyển trên đoạn đường trên.**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xác định các vị trí cần thiết để bổ sung biển báo, giới hạn tốc độ, vạch sơn kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông... trên tuyến đường Quốc lộ 24 và đường Trường Sơn Đông. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức cắm các biển, sơn vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc để đảm bảo an toàn giao thông khu vực này.

- (H183) **Cử tri Đinh Xuân Phần, thôn Vi Glong xã Hiếu: Trong thời gian thi công tuyến đường Quốc lộ 24 một số hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng diện tích đất. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã thu hồi GCN QSDĐ của một số hộ dân để chỉnh sửa lại. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết và cấp lại GCNQSDĐ cho bà con nhân dân.**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ban hành nhiều Văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (*giấy chứng nhận quyền sử dụng đất viết tắt GCNQSDĐ*) của các hộ gia đình, cá nhân¹ để chuyển cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện chỉnh lý, quản lý theo quy định; Đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hiếu rà soát, đối chiếu sổ mục kê và thu được 44 GCNQSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân (*trong đó; Thôn Vi Glong: 33*

¹ Công văn số 82/CV-HĐĐB ngày 09/9/2020; Công văn số 90/CV-HĐĐB ngày 06/10/2020; Công văn số 129/CV-HĐĐB ngày 28/12/2020; Công văn số 09/CV-HĐĐB ngày 18/01/2021 của Hội đồng đền bù GPMB huyện về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do thu hồi đất triển khai dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24;

GCNQSDĐ; Thôn Đăk Lom: 08 GCNQSDĐ; Thôn ViChring: 03 GCNQSDĐ) và đã chuyển cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để chỉnh lý, quản lý theo quy định². Trong quá trình triển khai thực hiện thu hồi, chỉnh lý các GCNQSDĐ có một số khó khăn, vướng mắc nên chưa trả các GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân; Với một số lý do như sau:

- *Khó khăn trong quá trình thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:* Theo quy định của Luật Đất đai thì người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đất đai. Tuy nhiên, tại các đợt thông báo thì các hộ gia đình, cá nhân không cung cấp cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để triển khai các bước tiếp theo. Hầu hết các hộ gia đình, cá nhân có GCNQSDĐ nộp cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện sau thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ hoặc có một số hộ gia đình tự mang GCNQSDĐ đến cơ quan, chức năng để chỉnh lý, sang nhượng nên rất khó khăn cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai đúng theo quy định pháp luật.

- *Khó khăn trong quá trình chỉnh lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:* Trong quá trình phối hợp kiểm tra, đối chiếu các GCNQSDĐ thì phát hiện một số trường hợp như sau: hộ gia đình đã tự ý chuyển nhượng, mua bán đất với nhau chưa qua chính quyền xã xác nhận hoặc chứng thực (*sự việc này diễn ra trước và trong quá trình thu hồi đất nhưng các hộ gia đình không cung cấp thông tin cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện biết để triển khai thu hồi đất đúng đối tượng*); Một số GCNQSDĐ đã được cấp giữa hồ sơ quản lý đất đai với thực tế thu hồi đất chưa đúng (*GCNQSDĐ cấp cho một hộ gia đình nhưng thực tế có nhiều hộ gia đình khác canh tác, quản lý sử dụng đất, mặc dù các hộ sử dụng đất không có tranh chấp, khiếu nại gì trong quá trình đo đạc, kiểm kê và thu hồi đất*). Dự kiến trong thời gian tới Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát lại đối với 11 GCNQSDĐ để chỉnh lý thu hồi đất trên GCNQSDĐ đã cấp đảm bảo đúng quy định.

- **(H184) Cử tri A Nghiê n b, A Đuân, A Hinh, Y Gam thôn Kon Plông và nhiều cử tri thôn Đăk Lom xã Hiếu: Đơn vị thi công Quốc lộ 24 làm ảnh hưởng đến ruộng, rẫy, ao cá của nhân dân nhưng không thực hiện kiểm đếm, đo đạc và đền bù đủ diện tích cho nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan làm việc với các hộ dân tại thôn Kon Plông để đo đếm và đền bù đủ diện tích bị thiệt hại cho nhân dân.**

² Khoản 1 điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. “*Trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đất đai. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đã cấp chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý*”.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Hiếu, đơn vị thi công (*Công ty cổ phần Trường Long*) và các hộ gia đình tổ chức đi hiện trường để đo đạc, đánh giá hiện trạng đất trồng lúa và cây lúa, tài sản trên đất của nhân dân bị ảnh hưởng do trong quá trình thi công gây ra và xây dựng phương án hỗ trợ cho nhân dân để khắc phục cải tạo lại đất để canh tác (*phạm vi đất lúa bị ảnh hưởng nằm ngoài phạm vi thu hồi đất dự án*), kết quả cụ thể như sau.

- Đợt 1: Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 87 hộ; Tổng diện tích đất bị vùi lấp: 7,56 ha. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (*Công ty cổ phần Trường Long chuyển kinh phí hỗ trợ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện*) đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hiếu chi trả hỗ trợ cho 87 hộ gia đình bị ảnh hưởng vào ngày 09 tháng 11 năm 2021 với tổng số tiền hỗ trợ là: 735.786.608 đồng.

- Đợt 2: Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 27 hộ; Tổng diện tích đất bị vùi lấp: 1,44 ha. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (*Công ty Cổ phần Trường Long chuyển kinh phí hỗ trợ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện*) đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hiếu chi trả hỗ trợ cho 25/27 hộ gia đình bị ảnh hưởng vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 với tổng số tiền hỗ trợ là: 99.138.157 đồng (*02 hộ chưa nhận với số tiền 4.178.367 đồng với lý do đi vắng không có ở địa phương nên chưa nhận tiền*).

Đến nay, công trình dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nên các vấn đề sạt lở về sau đơn vị thi công (*Công ty cổ phần Trường Long*) sẽ không chịu trách nhiệm; Nếu các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến sạt lở, giao Ủy ban nhân dân xã Hiếu tổng hợp, báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện để xem xét giải quyết theo quy định.

- (H185) Cử tri Y Gam, thôn Kon Plông xã Hiếu: Đơn vị thi công đường điện 500 KW qua địa bàn thôn làm đường đi khu sản xuất của thôn Kon Plông thiệt hại. Đơn vị thi công đã hứa với nhân dân trong thôn sẽ khắc phục lại đường đi khu sản xuất nhưng đến nay không thực hiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan làm việc với đơn vị thi công để khắc phục đoạn đường trên để nhân dân thuận tiện đi lại.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Qua trao đổi, nắm bắt thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Hiếu thì trong quá trình thi công dự án đường dây 500kV Đốc Sỏi - Pleiku 2, đơn vị thi công có mượn đường đi khu sản xuất thôn Kon Plông (*phạm vi đất cử tri ý kiến không thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án*) để vận chuyển vật liệu xây dựng móng trụ điện và đã làm hư hỏng một đoạn của tuyến đường (*đường bê tông, chiều dài bị hư hỏng khoảng 150 m*); Ủy ban nhân dân xã Hiếu đã có văn bản đề nghị đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa; Tuy

nhiên đến nay đơn vị thi công chưa triển khai thực hiện (*đơn vị thi công thoả thuận hỗ trợ với số tiền 50 triệu đồng nhưng Ủy ban nhân dân xã Hiếu chưa thống nhất vì không đủ để sửa chữa, khắc phục lại*). Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hiếu báo cáo cụ thể để Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết.

- (H201) Cử tri Y Mang thôn Đăk Xô xã Hiếu: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện làm việc với các đơn vị Viễn thông nâng cấp sóng điện thoại di động tại thôn Đăk Xô vì hiện nay có nhiều điểm không có sóng di động.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Thôn Đăk Xô: có 73 hộ dân sinh sống. Cách trạm di động VNPT hiện hữu 05km, sóng di động chưa phủ đến. Hiện nay, VNPT Kon Tum chưa được Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phát sóng di động. Kết quả khảo sát khu vực chưa có tuyến trụ viễn thông, kinh phí đầu tư quá lớn nếu thuê trụ điện lực, đơn vị chưa có nguồn vốn thực hiện. Đơn vị sẽ khảo sát báo cáo Tập đoàn xin bổ sung kế hoạch và trình Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum phê duyệt quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng phát sóng di động trong thời gian sớm nhất.

6. Xã Đăk Ring

- (H195) Cử tri A Nghi, làng Đăk Sao, thôn Đăk Da xã Đăk Ring: Hiện nay, trên địa bàn làng Đăk Sao khó khăn trong việc đi lại, đường thường xuyên bị sạt lở, đề nghị huyện, tỉnh bố trí kinh phí đầu tư xây dựng.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Ủy ban nhân dân xã Đăk Ring đã rà soát và đưa công trình vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- (H194) Cử tri A Đôn, thôn Đăk Chờ xã Đăk Ring: Đề nghị bóc tách diện tích đã đo đạc của các hộ dân năm 2021 bị chồng lấn đất rừng do Lâm trường quản lý dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 676.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Thực hiện Thông báo số 1490/TB-VP ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm về công tác phối hợp lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Ngày 15 tháng 07 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã có Báo cáo số 283/BC-UBND về việc cung cấp thông tin lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Ủy ban nhân dân huyện đã đề xuất kiến nghị các Sở ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh phần diện tích đã bóc tách của các đơn vị chủ rừng bị chồng lấn đến đất nông nghiệp của người dân, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Văn bản thống nhất. Sau khi có Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện sẽ thông báo để cử tri biết.

- (H202) Cử tri Nguyễn Thị Tuất, Trạm Y tế xã Đăk Ring: Hiện nay việc hỗ trợ chi phí vận chuyển bệnh nhân từ cơ sở trung tâm y tế huyện không còn hỗ trợ nữa, đề nghị các cấp có những giải pháp để tiếp tục hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, người DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Thực hiện Công văn số 1549/UBND-KGVX ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc dừng hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ nguồn ngân sách địa phương đã bố trí qua quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Kon Tum. Bệnh nhân đau, ốm nhập viện điều trị sẽ không còn được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại; theo Công văn số 24/LN:STC-SYT, ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Liên ngành Sở Tài chính và Sở Y tế được áp dụng từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 sẽ không còn kinh phí hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và kinh phí vận chuyển người nghèo cấp cứu từ Trạm y tế xã về Trung tâm y tế huyện, đây là chủ trương chung của tỉnh Kon Tum, ngành y tế không thể giải quyết được, trong bối cảnh nguồn kinh phí cho hoạt động khám chữa bệnh còn hạn hẹp. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân, các đơn vị phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng biết về chế độ, chính sách có liên quan đến chi phí vận chuyển cấp cứu, chuyển tuyến, chế độ tiền ăn, đi lại đối với bệnh nhân nghèo tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tạm dừng thanh toán. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Kon Plông đã thành lập bếp ăn từ thiện tại bệnh viện, kêu gọi ủng hộ các mạnh thường quân, doanh nghiệp, cá nhân..., tất cả các bệnh nhân nghèo, dân tộc thiểu số trên địa bàn đều được hỗ trợ tiền ăn mỗi ngày 2 bữa, mỗi suất ăn: 25.000 ngàn đồng.

7. Thị trấn Măng Đen

- (H198) Cử tri Trịnh Tuấn Lai thị trấn Măng Đen: Năm 2019 gia đình tôi có nhận sang nhượng mảnh đất tại khu 37 hộ thuộc lâm phần đất do UBND thị trấn quản lý. Trong quãng thời gian sử dụng, gia đình mới phát hiện đất trên nằm trong diện tích đất quy hoạch đất trồng cây đô thị, hiện gia đình mong muốn xây dựng nhà tạm trên diện tích này. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Theo khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai năm 2013 về nguyên tắc sử dụng đất: *“Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”*. Qua nghiên cứu nội dung kiến nghị, cử tri Trịnh Tuấn Lai chưa xác định vị trí cụ thể, pháp lý của khu đất tại 37 hộ mà ông có nhu cầu xây dựng tạm. Vì vậy, để có cơ sở trả lời ý kiến, đề nghị cử tri Trịnh Tuấn Lai liên hệ với chính quyền địa phương để xác định sơ đồ vị trí và các hồ sơ có liên quan về đất đai để kiểm tra trả lời chính xác nội dung kiến nghị.

II. Kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Xã Măng Cành

- (H212) Cử tri Trần Thông - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Măng Cành:

+ Đề nghị nhà nước xem xét và trả lời về chế độ của học sinh bán trú tại trường PTDT BT Tiểu học Măng Cành.

+ Tổng số học sinh bán trú năm học 2023-2024 của nhà trường là 57 em (thuộc 2 thôn đặc biệt khó khăn của xã Măng Cành là thôn Kon Du và thôn Măng Cành) được hưởng chế độ chính sách của Chính phủ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 “Về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn”;

+ Hiện tại từ ngày 05 tháng 9 năm 2023 đến ngày 29 tháng 12 năm 2023 nhà trường đã chi cho việc mua thực phẩm phục vụ cho 57 em học sinh ăn uống hàng ngày. Tổng số tiền nhà trường đã chi là: $720.000đ/1em \times 57em/1 \text{ tháng} \times 4 \text{ tháng} = 164.160.000đ$ (Một trăm sáu mươi tư triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng); chi trả tiền lương cho nhân viên viên cấp dưỡng cho học sinh bán trú từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 là: $1.800.000đ \times 1,34 \times 2 \text{ người} \times 4 \text{ tháng} = 19.296.000đ$ (Mười chín triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

+ Tổng số tiền nhà trường đã chi là: $183.456.000đ$ (Một trăm tám mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng).

+ Xin ý kiến cấp trên trả lời cho cử tri được biết là 57 em học sinh thuộc 02 thôn đặc biệt khó khăn là Kon Du và thôn Măng Cành có thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ không? Và nếu được hưởng thì thời gian cụ thể chi trả là khi nào?

+ Trong thời gian chờ đợi, cử tri cũng mạnh dạn đề xuất xin chủ trương của cấp trên sử dụng nguồn ngân sách dự trù để nhà trường tạm ứng để chi trả chế độ cho học sinh và nhân viên cấp dưỡng từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023. Cử tri mong muốn có câu trả lời sớm nhất từ các cấp có thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai chi trả cho các trường (hiện tại đã chi trả 50% trên tổng số nhu cầu kinh phí), 50% còn lại Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai chi trả trong thời gian tới.

2. Xã Đăk Nên

- (H213) Cử tri: A Luân - Thôn Đăk Tiêu, Đinh Văn Thành - Thôn Đăk Lai, cử tri thôn Đăk Bao: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện làm việc với các đơn vị viễn thông nâng cấp mạng thôn Xô Thác 2, Đăk Tiêu- Đăk Buk và sóng điện thoại tại các làng Tu Rí (Đăk Buk), Đăk Bao (Đăk Lai).

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Sau khi kiểm tra hiện trạng hạ tầng di động, internet tại xã Đăk Nên, cụ thể:

- Thôn Xô Thác 2: Đơn vị hiện đã triển khai hạ tầng cáp quang cung cấp dịch vụ internet cho các hộ dân.

- Thôn Đăk Bao (Đăk Lai): khoảng 60 hộ dân, dự kiến sẽ triển khai kéo cáp quang cung cấp dịch vụ internet trong quý 2 năm 2024.

- Thôn Đăk Tiêu, làng Tu Rí (Đăk Buk): khoảng 62 hộ dân, khoảng cách đến trạm gần nhất của VNPT rất xa - 14 km. Kinh phí triển khai lớn, đơn vị sẽ khảo sát báo cáo Tập đoàn xin bổ sung kế hoạch triển khai.

- Các khu vực cử tri phản ánh chưa có sóng di động, VNPT đã và đang triển khai cáp quang cung cấp internet.

- Hướng khắc phục:

+ Việc triển khai kéo cáp quang cung cấp dịch vụ internet VNPT Kon Tum sẽ đưa vào kế hoạch thực hiện nhanh nhất, đảm bảo cung cấp dịch vụ, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

+ Riêng đối với mạng di động đơn vị đã khảo sát báo cáo Tập đoàn xin bổ sung kế hoạch, tuy nhiên đến nay Tập đoàn chưa phê duyệt kế hoạch triển khai.

- (H214) Cử tri A Vũ - Thôn Đăk Buk: Hiện nay, đường dây điện kéo vào 20 hộ của Thôn Đăk Buk quá xa, có nguy cơ mất an toàn cho người đi lại, dân cư khu vực này thường xuyên mất điện. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Điện lực Kon Plông kiểm tra và dựng một trụ hạ thế cho 20 hộ gồm (A Viên, A Vũ, A Liéc, A Khuân, A Đóa, Đinh Văn Thiếu, Đinh Văn Thế, A Đun, A Nguơng, A Hân, A Long, A Câm, A Hùng, A Vanh, A Khi, A Núp, A Toát, Đinh Văn Du).

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Theo báo cáo của Điện lực Kon Plông: Các hộ hiện tại đang sử dụng điện từ TBA Đăk Buk - Thuộc dự án di dân lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh, hiện nay các hộ dân không ở trong khu vực tái định cư, đang tự phát ở rải rác cách xa khu vực khác. Chiều dài đường dây khách hàng từ Công tơ các hộ dân khoảng 300 - 400 mét, tại công tơ điện áp đảm bảo, điện yếu do đường dây khách hàng nhiều mối nối và lâu ngày xuống cấp. Để đảm bảo an toàn, vận hành lâu dài, đề nghị cử tri thực hiện phát quang cây chạ vào đường dây; trồng thêm cột để nâng cao đường dây, thay các cột gỗ mục, gậy bằng cột thép, bê tông, bọc cách điện các mối nối và thay các đoạn dây không đảm bảo. Điện lực sẽ hỗ trợ nhân viên hướng dẫn thực hiện để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện (*Liên hệ số điện thoại 1900.1909 hoặc 0967.567.307 để được hướng dẫn*).

Nguồn vốn Tổng công ty Điện lực miền Trung cấp cho các công trình đầu tư xây dựng có hạn, không bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng mở rộng đường dây hạ thế đến các cụm, hộ dân cư đã có điện. Do đó, ngành điện hiện tại chưa thể đầu tư theo ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện giao các cơ quan chuyên môn tham mưu, khảo sát đề xuất đầu tư theo quy định.

- (H206) Cử tri Thôn Đăk Tiêu- Đăk Buk: Đề nghị các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo đơn vị liên quan sớm sửa chữa tuyến đường từ ngã 3 Đăk Ring xuống Đăk Tiêu, Đăk Buk và Thôn nước Lâng của Đăk Ring để nhân dân và học sinh thuận tiện trong việc đi lại.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Ngày 14 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã làm việc với Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh để thống nhất các yêu cầu kỹ thuật thiết kế, dự toán sửa chữa đường tránh ngập nhánh 1- Dự án thủy điện Đăk Đrinh. Hiện nay, chủ đầu tư đang khảo sát, hoàn thiện hồ sơ để tiến hành sửa chữa và bàn giao cho huyện quản lý.

- (H207) Cử tri A Hrum - Tu Rét: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị liên quan đi đo đất chính quy cho nhân dân phải phải đảm bảo đúng số liệu, không chồng lấn lên các diện tích đất của các hộ dân khác dẫn đến việc tranh chấp đất đai trong dân.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Tại xã Đăk Nên, đơn vị tư vấn đo đạc là Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã thực hiện xong việc đăng ký đất đai, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, để không xảy tình trạng tranh chấp đất đai trong nhân dân theo kiến nghị của ông A Hrum; đề nghị ông A Hrum và các hộ dân khác (nếu có) liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Đăk Nên để phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và các hộ dân sử dụng đất liền kề kiểm tra xác định cụ thể ranh giới, tứ cận sử dụng đất để tránh xảy ra tranh chấp đất đai trong nhân dân.

3. Xã Ngọc Tem

- (H205) Cử tri Đinh Văn Xanh – Thôn Điek Lò: Đại diện cử tri xã Ngọc Tem đề nghị cấp có thẩm quyền sớm khắc phục, sửa chữa lại đường Đông Trường Sơn bị hư hỏng (đoạn dốc Ngọc Lu) để bà con nhân dân đi lại thuận lợi và an toàn.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Hiện nay, Hạt quản lý đường bộ Trường Sơn Đông đã tiến hành duy tu, sửa chữa định kỳ thường xuyên và đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho Nhân dân.

- (H205) Cử tri Đinh Văn Xanh - Thôn Điek Lò: Đề nghị Ban quản lý dự án xây dựng huyện phối hợp với thủy điện Đăk Lô 3, 4 sớm đền bù cho người dân đối với những diện tích đã thu hồi và đo đếm, trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Ngày 23 tháng 5 năm 2024, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ngọc Tem, Chủ đầu tư của 03 dự án thủy điện Đăk Lô 1, 3, 4 tiến hành chi trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ đất cho 97/99hộ/6,8tỷ (còn lại 43,7 triệu/02 hộ chưa nhận).

4. Thị trấn Măng Đen

- **(H208) Cử tri A Ớt – Thôn Kon Chốt: Đề nghị nhà nước sửa chữa lại lan can kênh mương Nước Ni** (là lan can được Nhân dân, dân quân, bộ đội của đơn vị Huyện đội sử dụng làm cầu tạm di chuyển lên thao trường hàng ngày), hiện tại lan can này đã bị hư hại nghiêm trọng.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, đánh giá hiện trạng lan can cầu máng công trình Đập Nước Ni (Đập Đăk Leang 2). Hiện nay, công trình này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn, giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh triển khai thiết kế, phê duyệt và sẽ sớm thi công trong năm 2024.

- **(H209) Cử tri A Bân - Thôn Kon Brayh: Xóm Kon Brayh 4 (Xóm nhà A Gạo) có 9 hộ, hiện nay các hộ gia đình tự kéo điện lưới về, sử dụng chung công tơ điện. Các hộ gia đình muốn mua sắm các loại máy móc để sử dụng như máy sát lúa..., tuy nhiên điện yếu không đủ phục vụ sinh hoạt. Vì vậy, đề nghị cơ quan chức năng xem xét hạ thế và chôn các trụ kéo điện để người dân được sử dụng, phục vụ đời sống tốt hơn.**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Theo báo cáo của Điện lực Kon Plông: Chiều dài đường dây khách hàng từ công tơ các hộ dân khoảng 240 mét, tại công tơ điện áp đảm bảo, điện yếu đo đường dây khách hàng nhiều mỗi nôi và lâu ngày xuống cấp.

Đường dây hạ thế sau công tơ là tài sản của khách hàng, khách hàng tự quản lý, kiểm tra, thay thế khi hư hỏng. Để đảm bảo an toàn, vận hành lâu dài, đề nghị Cử tri thực hiện phát quang cây chạm vào đường dây; trồng thêm cột để nâng cao đường dây, thay các cột gỗ mục, gãy bằng cột thép, bê tông, bọc cách điện các mối nối và thay các đoạn dây không đảm bảo. Điện lực sẽ hỗ trợ nhân viên hướng dẫn thực hiện để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện (*Liên hệ số điện thoại 1900.1909 hoặc 0967.567.307 để được hướng dẫn*). Đối với các hộ dùng chung, có nhu cầu lắp đặt công tơ riêng có thể liên hệ trực tiếp với Điện lực để hướng dẫn các thủ tục lắp đặt công tơ riêng.

Nguồn vốn Tổng công ty Điện lực miền Trung cấp cho các công trình đầu tư xây dựng có hạn, không bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng mở rộng đường dây hạ thế đến các cụm, hộ dân cư đã có điện. Do đó, ngành điện hiện tại chưa thể đầu tư theo ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện giao các cơ quan chuyên môn tham mưu, khảo sát đề xuất đầu tư theo quy định.

- **(H210) Cử tri Lê Việt Bài – Tổ dân phố 4: Hiện nay, các tổ dân phố là địa bàn trung tâm của huyện, thị trấn; mặt khác còn là điểm khu du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, có nhiều nhà hàng, khách sạn, homestay. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng đường, cầu cống chưa đáp ứng với xu thế đang phát triển,**

các vỉa hè tuyến đường đầu tư chưa đồng bộ; cống thoát nước, nắp cống có một số chỗ bị hư hỏng chưa kịp thời sửa chữa, đội ngũ thu gom rác thải chưa đáp ứng, rác thải tập kết bị rơi vãi, gió thổi bay gây mất cảnh quan. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà cửa, nhà lưu trú, nhà ở, chõ đất, vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận nên rơi ra các tuyến đường gây bụi vào mùa nắng và bắn mặt đường vào mùa mưa; điện thấp sáng chưa đồng bộ. Để thị trấn Măng Đen ngày càng phát triển đẹp hơn trong mắt của nhân dân và du khách đến tham quan du lịch. Đề nghị các cấp các ngành tiếp tục đổi mới, sáng tạo, sửa chữa đầu tư thêm các hạng mục điện đường, vỉa hè, thu gom rác thải.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Ủy ban nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân thị trấn Măng Đen chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tổ chức đánh giá hiện trạng các tuyến đường, vỉa hè; cống thoát nước, cầu cống, hệ thống điện chiếu sáng ... trên địa bàn thị trấn và đề xuất lộ trình đầu tư, nâng cấp, sửa chữa theo quy định.

- *Về việc thu gom rác thải:* Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện xây dựng phương án thu gom rác thải cụ thể tại từng tuyến đường và thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân trong khu vực về thời gian thu gom³. Đồng thời đề nghị Tổ trưởng các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp bỏ rác thải vào thùng theo quy định.

- *Đối với các trường hợp xe chõ đất, vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận nên rơi ra các tuyến đường gây bụi vào mùa nắng và bắn mặt đường vào mùa mưa:* Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Măng Đen thường xuyên xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Măng Đen thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

- (H211) Cử tri Nguyễn Thị Thùy Dương - Tổ dân phố 2:

+ Các tuyến đường ở các tổ dân phố chưa có vạch kẻ phân chia làn đường. Bên cạnh đó, các nhà hàng, homestay, khách sạn... đang ngày càng tăng lên về số lượng; nhiều du khách đến tham quan, du lịch, ăn uống, di chuyển, để các loại phương tiện lộn xộn, không gọn gàng, dẫn đến nguy cơ xảy ra mất an toàn thông. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, có hướng giải quyết.

³ Thông báo số 46/TB-TTMT&DVĐT ngày 08/11/2023 của Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị về thông báo lịch trình đi thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng ngày trên địa bàn thị trấn Măng Đen, Kon Plông.

+ **Hiện nay, trên địa bàn Tổ dân phố 2 có các hộ kinh doanh phế liệu, tập kết ngổn ngang, gây mất cảnh quan đô thị. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.**

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời như sau: Đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn Măng Đen chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan thống kê các tuyến đường chưa có vạch kẻ đường và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để bổ sung kịp thời.

- *Việc đậu, đỗ xe không đúng quy định dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông:* Công an huyện đã chỉ đạo Tổ cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến và địa bàn được phân công. Trong đó chú ý kiểm tra, nhắc nhở và xử lý kịp thời đối với các trường hợp đậu, đỗ xe không đúng quy định.

- *Đối với trường hợp các hộ kinh doanh phế liệu, tập kết ngổn ngang, gây mất cảnh quan đô thị:* Đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn Măng Đen tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh phế liệu tập kết đúng quy định, tránh trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất cảnh quan đô thị. Nội dung này Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn tại Thông báo số 864/TB-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CVP, các PVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT-LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đức Tín